

# โครงการสัมมนาพิพิธภัณฑสถานเครื่องข่ายภาคเหนือตอนบน

## ประจำปี 2565



พิพิธภัณฑสถานยูนิเวอร์ซิตีเทคโนโลยี (เหมืองแม่เมาะ)  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Mae Moh Mine Museum

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 พิพิธภัณฑสถานยูนิเวอร์ซิตีเทคโนโลยี (เหมืองแม่เมาะ)ฯ แยกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับชมรมเครื่องข่ายพิพิธภัณฑสถานจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการ สัมมนาเครื่องข่ายพิพิธภัณฑสถานภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้มีเครื่องข่ายพิพิธภัณฑสถานภาคเหนือให้ความสนใจร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยในช่วงเช้าของการเปิดพิธีได้รับเกียรติจาก นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) เป็นตัวแทนผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาและเป็นประธานเปิดพิธี จากนั้นจึงเป็นการเริ่มเสวนา โดย ดร.อนุกุล ศิริพันธ์ ประธานชมรมเครื่องข่ายพิพิธภัณฑสถานจังหวัดลำปาง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง ให้เกียรติเป็นพิธีกรดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงานภายนอก โดยการนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการไปเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะ โดยมีนายแดง ทนชัย ปราชญ์ชาวบ้าน อ.แม่เมาะ และประธานชมรมเครื่องข่ายป่าชุมชน อ.แม่เมาะ เป็นวิทยากรนำชมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานยูนิเวอร์ซิตีเทคโนโลยี (เหมืองแม่เมาะ)ฯ เป็นที่สุดท้าย โดยมีวิทยากรจากทางพิพิธภัณฑสถานฯ นำชมและให้ความรู้ จึงเป็นการจบโครงการสัมมนาเครื่องข่ายพิพิธภัณฑสถานภาคเหนือ ประจำปี 2565

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดเวทีให้เป็นช่องทางการสื่อสารภายในเครื่องข่าย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ และก่อให้เกิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องข่ายพิพิธภัณฑสถานภาคเหนือตอนบนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะในด้านใดๆ ให้กับ ชุมชนและสังคม

ซึ่งทางพิพิธภัณฑสถานยูนิเวอร์ซิตีเทคโนโลยี (เหมืองแม่เมาะ)ฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสดำเนินโครงการสัมมนาในปีต่อไป



พิพิธภัณฑสถานยูนิเวอร์ซิตีเทคโนโลยี (เหมืองแม่เมาะ) จัดงาน "สัมมนาเครื่องข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565"

